

Số: 02/BC-UBKTr

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát Liên minh HTX các tỉnh, thành phố năm 2021**

Thực hiện Kế hoạch số 26/LMHTXVN-UBKT ngày 18/08/2021 của Ủy ban Kiểm tra về báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố năm 2021; Kế hoạch số 54/LMHTXVN – UBKT ngày 06/12/2021 về việc giám sát, kiểm tra kết quả tự kiểm tra, giám sát của Liên minh HTX tỉnh, thành phố; Căn cứ báo cáo của 63/63 Liên minh HTX tỉnh, thành phố, Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam tổng hợp báo cáo cụ thể như sau:

#### **I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CHUNG**

##### **1. Tình hình chung Liên minh HTX tỉnh, thành phố**

Mặc dù năm 2021 ảnh hưởng của dịch bệnh trên diện rộng tại nhiều tỉnh, thành phố nhưng hầu hết số lượng Liên hiệp HTX, HTX, THT đều tăng so với năm 2020, nhất là các HTX về nông nghiệp. Tổng số Liên hiệp HTX, HTX, THT thành lập mới năm 2021 là 2.283, tăng 7% so với năm 2020. Thành viên HTX, THT năm 2021 có sự gia tăng đáng kể, đạt hơn 7 triệu thành viên, tăng 2.451 người so với năm 2020.

Nhìn chung, các Liên hiệp HTX, HTX, THT góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển kinh tế ở địa phương, tận dụng được nguồn lực tại chỗ để sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo; là cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương với người dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là phần lớn các THT hoạt động mang tính tự phát, thời vụ, phân tán và không hình thành tài sản chung nên tổ chức hoạt động của THT thiếu chặt chẽ và bền vững; không thụ hưởng các chính sách, chế độ ưu đãi của Nhà nước và việc theo dõi, đánh giá hoạt động của các tổ hợp tác gặp nhiều khó khăn. Hoạt động của các Liên hiệp HTX, HTX, THT năm 2021 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên sản xuất bị ngưng trệ, hàng hoá tiêu thụ chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, thu nhập của thành viên HTX nói riêng và người lao động nói chung; thu nhập bình quân thành viên HTX đạt từ 8 triệu đồng/tháng, của người lao động từ 3-5 triệu đồng/tháng.

## **2. Về công tác tổ chức bộ máy của Ủy ban Kiểm tra; Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên HTX.**

### **2.1. Công tác tổ chức bộ máy của Ủy ban kiểm tra.**

Theo số liệu tổng hợp báo cáo từ 63 Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, 58/63 (chiếm 92%) Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh, thành phố không có cán bộ chuyên trách; 5/63 (chiếm 7%) Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh, thành phố có cán bộ chuyên trách, với tổng số có 05 cán bộ; hầu hết các Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh, thành phố là Phó Chủ tịch hoặc cán bộ phụ trách các ban chuyên môn làm công tác kiêm nhiệm.

Về cơ cấu số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh, thành phố tổng cộng có 287 người. Trong đó, 5/63 Ủy ban Kiểm tra Ủy ban Kiểm tra có 07 người; 58/63 Ủy ban Kiểm tra có số lượng từ 3-5 người.

Ủy ban Kiểm tra của Liên minh tỉnh, thành phố đã dần đi vào ổn định về cơ cấu tổ chức bộ máy cũng như hoạt động. Đa phần Ủy ban kiểm tra Liên minh các tỉnh thành phố đã xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác quý, năm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên. Đã kiện toàn lại cơ cấu của Ủy ban kiểm tra không còn tình trạng Ủy ban kiểm tra có 1 hoặc 2 ủy viên.

### **2.2. Công tác tổ chức bộ máy của Ban kiểm soát, kiểm soát viên HTX.**

Tính đến nay Liên minh HTX các tỉnh, thành phố có 38.478 Ban kiểm soát, kiểm soát viên, 54.463 thành viên Ban kiểm soát. Hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên đã phát huy vai trò độc lập, nhiều Ban kiểm soát đã chú trọng đến công tác hoà giải tại cơ sở nên đơn thư khiếu nại vượt cấp ngày càng giảm so với trước đây. Tuy nhiên tại một số HTX vẫn còn tình trạng chưa có Ban kiểm soát, kiểm soát viên, hoạt động của Ban kiểm soát còn mờ nhạt phụ thuộc vào Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc HTX.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT**

### **1. Kết quả kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Liên minh HTX Việt Nam và Đại hội Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020-20205**

Hầu hết Liên minh HTX tỉnh, thành phố đã quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội VI, Liên minh HTX Việt nam và Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh, thành phố thông qua bài viết đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Liên minh HTX tỉnh, thành phố. Công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết được triển khai đến các HTX thông qua hội nghị thành viên năm 2021 và các lớp tập huấn, buổi tư vấn trực tiếp. Năm 2021 Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đã tổ chức được 239 lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ và phổ biến kiến thức về Luật HTX, Điều lệ Liên minh HTX, Nghị quyết Đại hội VI.

## **2. Kết quả kiểm tra, giám sát công tác xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Liên minh HTX Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ năm 2020-2025**

Liên minh HTX các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Liên minh HTX Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh, thành phố; đã xây dựng, ban hành Chương trình hành động toàn khóa của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên Ban Chấp hành gắn với nội dung, nhiệm vụ, lĩnh vực do mình phụ trách, tham mưu, đề xuất cho Ban Chấp hành trong việc củng cố, kiện toàn, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, HTX.

Ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra. Tập trung tư vấn, hướng dẫn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các HTX thành viên thông qua các chương trình làm việc tại các đơn vị thành viên; đồng thời, tổng hợp và có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thành viên; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương theo dõi việc thực hiện xử lý các kiến nghị, đề nghị, đảm bảo tính pháp lý, kịp thời tạo điều kiện cho các đơn vị ổn định và yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Kết quả thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Liên minh HTX Việt Nam và Đại hội Liên minh HTX tỉnh, thành phố nhiều HTX thành viên đã tích cực, chủ động tập trung vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo kế hoạch, mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và địa phương góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao thu nhập, đời sống cho thành viên.

## **3. Kết quả kiểm tra, giám sát công tác phát triển thành viên và công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển, mở rộng thành viên đối với HTX.**

Công tác tuyên truyền vận động, kết nạp thành viên luôn được chú trọng và đổi mới về phương thức để vừa tạo sự hấp dẫn, tính tự nguyện, vừa đảm bảo tuân thủ Điều lệ. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX; tuyên truyền, giới thiệu và nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới, kiểu mẫu, hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc... Chủ động tổ chức điều tra, khảo sát, giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị nhằm củng cố, nâng cao chất lượng thành viên; qua đó đánh giá đúng thực trạng hoạt động của các HTX, góp phần đẩy mạnh công tác tham mưu, xây dựng định hướng chiến lược đối với lĩnh vực kinh tế tập thể của tỉnh.

Tính đến 31/12/2021, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố đã kết nạp thành viên mới được 1.281 HTX, tăng 7,4 % so với năm 2020.

#### **4. Kết quả kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-LMHTXVN ngày 22/3/2021 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam**

Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thực hiện nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 88/NQ-LMHTXVN của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam. Chủ động thực hiện phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, cấp ủy chính quyền địa phương về chủ trương, cơ chế, chính sách và pháp luật, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu quả, quán triệt, triển khai, thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, nâng cao chất lượng tư vấn, hỗ trợ phát triển, nhận thức vị trí, vai trò, bản chất của kinh tế tập thể, HTX; hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.

Nâng cao năng lực thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các thành viên, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, vận động, tư vấn thành lập mới HTX.

Xây dựng báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012.

#### **5. Kết quả kiểm tra, giám sát việc chấp hành Luật HTX năm 2012 và Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam**

##### **5.1. Việc chấp hành Luật HTX năm 2012**

Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đã chủ động, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Luật HTX 2012; việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về HTX đã được triển khai thực hiện tích cực. Đến nay hơn 90% các HTX trên toàn quốc đã hoàn thành công tác chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Hầu hết các HTX thành lập mới và chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 từng bước hoạt động đạt được hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị ở địa phương, tham gia tích cực vào các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao vị thế kinh tế hộ thành viên. Các HTX đã được củng cố về tổ chức bộ máy, thực hiện các quy định về thành viên, chế độ đối với người lao động; chất lượng hoạt động được nâng lên, thực hiện tốt việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ của HTX cho thành viên; góp vốn theo Điều lệ và được cấp Giấy chứng nhận góp vốn. Nhiều HTX cùng ngành nghề, địa bàn hoạt động đã sáp nhập, hợp nhất để tăng cường tiềm lực tài

chính và quy mô hoạt động của HTX. Hầu hết các HTX ngoài việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật đối với thành viên, đã có nhiều HTX quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, cán bộ quản lý, người lao động trong HTX.

Phần lớn các HTX nông nghiệp thành lập mới không được giao đất, cho thuê đất để xây dựng trụ sở, nhà kho, sân phơi, xưởng chế biến, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, do vậy còn khó khăn trong việc xây dựng cửa hàng cung cấp vật tư nông nghiệp, kho bảo quản sản phẩm HTX... Việc tiếp cận nguồn vốn vay gặp nhiều khó khăn. Ban Kiểm soát các HTX đa số chưa được bồi dưỡng, đào tạo những kiến thức cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát nên chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát các hoạt động của HTX.

### **5.2. Việc chấp hành Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam**

Cơ bản Liên minh HTX tỉnh, thành phố và các đơn vị thành viên đã thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam; đã xây dựng Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) theo hướng dẫn của Liên minh HTX Việt Nam. Cơ quan Liên minh HTX tỉnh, thành phố làm tốt vai trò tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Ban Chấp hành đề ra, tổ chức các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo đúng định kỳ. Thường trực Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

### **6. Kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng cụ thể thực chất các HTX trong các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu**

Hiện nay, toàn quốc có 4.293 xã đạt tiêu chí số 13 về nông thôn mới. Các HTX đẩy mạnh cung ứng giống, vật tư, các biện pháp kỹ thuật cho thành viên để thâm canh, chuyên canh; sản xuất gắn với chuỗi giá trị đang là phương thức sản xuất phổ biến để tái cơ cấu nông nghiệp. Các HTX tích cực đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, như đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng, vệ sinh môi trường, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội... góp phần đạt chuẩn nông thôn mới. Qua kiểm tra, giám sát, cho thấy, một số Liên minh HTX tỉnh, thành phố chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển HTX trong xây dựng nông thôn mới; nhiều HTX tại các xã nông thôn mới, thành lập hình thức, chạy theo số lượng, hoạt động không hiệu quả...

### **7. Kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ (theo Quyết định số 1120/QĐ-LMHTXVN ngày 26/10/2018 và Quyết định số 250/QĐ-LMHTXVN ngày 11/6/2021 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam)**

Năm 2021, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đã bám sát quy định về báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo tổng kết 20 năm thực Nghị quyết Trung

ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể, HTX, 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 và nhiều báo cáo chuyên đề khác; về cơ bản Liên minh HTX tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc, đầy, đủ kịp thời; tuy nhiên, cũng còn một số Liên minh HTX tỉnh, thành phố còn báo cáo chậm, muộn, hình thức, nội dung sơ sài, không có số liệu cụ thể minh chứng...

Đối với Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh, thành phố, năm 2021, đã cơ bản thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các báo cáo 6 tháng, một năm; Báo cáo về tình hình bộ máy và tổ chức hoạt động của Ủy ban Kiểm tra; Báo cáo tự kiểm tra, giám sát của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố...

### **III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT.**

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH- UBKT ngày 06/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra, trên cơ sở báo cáo tự kiểm tra giám sát của 63 Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam đã tổ chức 02 đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra, xác minh nội dung báo cáo tự kiểm tra, giám sát năm 2021 của 08 Liên minh tỉnh, thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Thanh Hoá, Yên Bái, Nghệ An, Bình Định, Phú Yên, Lào Cai). Qua kiểm tra cho thấy công tác kiểm tra, giám sát của Liên minh HTX tỉnh, thành phố còn một số hạn chế và tồn tại sau:

#### **1. Tồn tại, hạn chế**

- Không rõ tiêu chí kiểm tra, giám sát; phương pháp, cách thức kiểm tra, giám sát. Đa phần không tổ chức đoàn kiểm tra trực tiếp, chủ yếu dựa vào báo cáo của các đơn vị và các HTX thành viên như Liên minh HTX tỉnh Long An, Yên Bái, Bình Định, Lào Cai, Thanh Hoá, Hải Dương, Bắc Ninh, Đà Nẵng...

- Chưa rõ đối tượng và mốc thời gian kiểm tra, giám sát như Liên minh HTX tỉnh Long An, Yên Bái, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Đà Nẵng, Đồng Tháp...

- Báo cáo kết quả tự kiểm tra, giám sát còn chung chung, sơ sài, không có số liệu cụ thể để chứng minh như Liên minh HTX tỉnh Long An, Yên Bái, Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hải Dương, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đồng Tháp...

- Chưa đánh giá rõ kết quả thực hiện, những mặt được, những mặt tồn tại, hạn chế; nguyên nhân tồn tại, hạn chế (nguyên nhân khách quan, chủ quan); chưa đưa ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế thời gian tới; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 như Liên minh HTX tỉnh Long An, Yên Bái, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Dương..:

- Công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và Ban kiểm soát/ kiểm soát viên HTX thành viên chưa được quan tâm.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Ban kiểm soát/ kiểm soát viên HTX chưa hiệu quả.

- Năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại một số tỉnh trên cả nước, nhiều Liên minh HTX tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Chính phủ nên một số nhiệm vụ chưa triển khai được theo kế hoạch, chưa đảm bảo thời gian dự kiến đã đề ra.

- Vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều nơi chưa thực sự quan tâm, công tác tuyên truyền Luật HTX năm 2012 và các văn bản liên quan về phát triển kinh tế tập thể, HTX chưa đồng bộ.

- Biên chế cán bộ làm việc của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố còn ít về số lượng, có những cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều mảng công tác, một số cán bộ, người lao động năng lực chuyên môn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

- Kinh phí phân bổ cho Liên minh HTX các tỉnh, thành phố về thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý HTX, Ban kiểm soát/kiểm soát viên HTX còn nhiều khó khăn.

#### **IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

##### **1. Đề xuất, kiến nghị của Liên minh HTX tỉnh, thành phố đối với Liên minh HTX Việt Nam**

Qua kiểm tra, giám sát trực tiếp tại 08 đơn vị Liên minh HTX tỉnh, thành phố và các HTX từ ngày 20-28/12/2021 vừa qua, các Đoàn kiểm tra, giám sát đã tổng hợp được một số đề xuất, kiến nghị của Liên minh HTX tỉnh, thành phố và HTX, cụ thể như sau:

- Nghiên cứu, ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân loại HTX thành viên và Liên minh HTX tỉnh, thành phố hàng năm (*Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại phải có cả định tính và định lượng, trong đó chủ yếu phải có định lượng*).

- Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và Điều lệ, chủ yếu là hoạt động phong trào, do vậy, để kịp thời cổ vũ, động viên phong trào, hàng năm nên tổ chức nhiều phong trào thi đua, cuộc thi sản phẩm tiêu biểu (*với nhiều hình thức, quy mô khác nhau: Cấp tỉnh, cụm, khu vực, toàn quốc*) để bình chọn, khen thưởng, trao tặng các danh hiệu cho các sản phẩm, các HTX thành viên để hỗ trợ, giúp các HTX xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm.

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng của Ban Chấp hành theo hướng tăng số lượng Bằng khen hàng năm đối với các HTX thành viên (*trên cơ sở có tiêu chí đánh giá, xếp loại cụ thể, định lượng*) để kịp thời cổ vũ, động viên, tạo sự gắn kết giữa HTX thành viên với hệ thống Liên minh HTX Việt Nam một cách hữu cơ, bền vững.

- Nghiên cứu, ban hành tài liệu tuyên truyền hằng năm về kinh tế tập thể, HTX, bảo đảm kịp thời, ngắn gọn, xúc tích, có trọng tâm, trọng điểm, dễ hiểu, dễ nhớ phù hợp với đối tượng thành viên HTX, nhất là thành viên HTX khu vực nông thôn, miền núi.

- Nghiên cứu, ban hành Điều lệ HTX mẫu, trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng những kinh nghiệm xây dựng, phát triển HTX của các nước trên thế giới.

- Nghiên cứu, ban hành kế hoạch tuyên truyền, vận động thành lập mới HTX hằng năm, bảo đảm có đối tượng cụ thể là các THT hoạt động hiệu quả, các cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi, nhất là các đối tượng là điển hình sản xuất kinh doanh giỏi của các tổ chức Hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân,... góp phần thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa hệ thống Liên minh HTX Việt Nam với các tổ chức hội quần chúng.

- Nghiên cứu, đề xuất với UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thành lập và tổ chức hoạt động các HTX môi trường, nhất là đối với khu vực đô thị.

## 2. Đề xuất, kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam

- Liên minh HTX các cấp, quan tâm bố trí, hỗ trợ kinh phí hàng năm để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ban kiểm soát/kiểm soát viên HTX.

- Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, bảo đảm đồng bộ thống nhất về số lượng, chất lượng (*Liên minh HTX cấp tỉnh nên có tối thiểu có từ 5-7 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, trong đó, có ít nhất một Ủy viên chuyên trách công tác tại Liên minh HTX tỉnh, thành phố*).

### Nơi nhận:

- Chủ tịch LMHTXVN (để b/c);
- Các Ủy viên Ban Chấp hành;
- Các Ủy viên UBKTr LMHTXVN;
- Lưu: UBKTr, BPGV.

TM. ỦY BAN KIỂM TRA  
CHỦ NHIỆM



• Văn Nghị  
PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN MINH  
HTX VIỆT NAM